

BÁO CÁO THAM LUẬN
CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG XÃ EA DRÔNG, THỊ XÃ
BUÔN HỒ, TỈNH ĐẮK LẮK
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHỈ THỊ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ

Là một xã có nhiều điểm đặc thù riêng cụ thể như: xã Ea Drông có 21 thôn buôn, trong đó 14 buôn đồng bào dân tộc Ê Đê. Trên địa bàn có 298 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 11,6% và 388 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 15,1%, đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và chăn nuôi là chủ yếu. Phải nhấn mạnh rằng đời sống kinh tế của người dân tại xã Ea Drông rất khó khăn.

Đối với Đảng bộ xã Ea Drông sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và thực hiện văn bản số 740-CV/TU của Thị ủy Buôn Hồ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thị xã, Đảng ủy xã Ea Drông đã tổ chức họp và triển khai đến tất cả ban ngành trong xã, đặc biệt bí thư chi bộ thôn buôn, nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và văn bản số 740-CV/TU. Chính vì vậy Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, ban hành rất kịp thời và đúng lúc. Chỉ thị số 40-CT/TW là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng của Đảng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, để đem lại hiệu quả cao thì cần phải có cách làm sáng tạo. Đối với Đảng bộ xã Ea Drông xác định, nâng cao chất lượng tín dụng là một trong những nhiệm vụ then chốt xuyên suốt quá trình hoạt động. Vì vậy Đảng bộ đã chỉ đạo thành lập Ban quản lý vốn tín dụng đảm bảo thực hiện hiệu quả các nguồn vay. Xác định vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội là động lực quan trọng giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm ổn định. Vốn vay được sử dụng hiệu quả cũng giúp chất lượng tín dụng được củng cố, nâng cao. Đảng ủy bố trí một cán bộ chuyên trách giảm nghèo tham mưu xác nhận đối tượng vay vốn từ NHCSXH, các đoàn thể phối hợp với Bí thư chi bộ, Ban tự quản thôn, buôn để giúp đỡ những hộ nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Thường xuyên rà soát, bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi vào Danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đảm bảo

chính xác, kịp thời để tạo thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi và NHCSXH.

Kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW:

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH đã tạo điều kiện và cơ hội cho nhân dân và các dân tộc trong xã đầu tư phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, hình thành được các mô hình kinh tế phát triển có hiệu quả, cụ thể như mô hình nuôi heo sạch, mô hình nuôi dê bán chần thả, mô hình trồng xen các cây công nghiệp dài ngày và cây ngắn ngày...tỷ lệ giảm nghèo hàng năm giảm từ 4-5%. Từ đó, nhân dân đã an tâm trong việc phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Chỉ thị 40 của TW đã đi vào cuộc sống nhân dân; ý Đảng lòng dân, Đảng trong đời sống nhân dân vì Đảng và Chính phủ đã tạo điều kiện quan tâm, chăm lo cuộc sống nhân dân, được thể hiện linh động nhất, thiết thực nhất. Đó là: năm 2007-2010 toàn xã có 843 hộ nghèo, nhưng nhờ được tiếp cận vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay chỉ còn 300 hộ giảm 543 hộ. Vào thời điểm 2001-2005 việc tiếp cận Ngân hàng Chính sách xã hội để vay vốn rất khó khăn, chủ yếu dựa vào kênh Hội Liên hiệp phụ nữ, mỗi hộ được vay 2 triệu. Sau khi có Chỉ thị 40 của TW mỗi hộ được vay từ 30 đến 100 triệu đồng vừa thuận lợi mà lãi suất thấp. Nhờ có nguồn vốn đó đến nay, toàn xã có tổng dự nợ 77,7 tỷ đồng với 1.779 người dân được vay vốn; nhờ có vốn nhiều gia đình đã lập trang trại chăn nuôi dê, bò, heo, cá gà... có vốn kết hợp áp dụng khoa học kỹ thuật, chịu khó tiết kiệm nhiều hộ đã thoát nghèo và cuộc sống được cải thiện. Nhiều hộ làm ăn có lãi đã có nhà xây, xóa nhà tạm bợ, nhiều hộ mua được xe máy, các đồ dùng sinh hoạt có giá trị. Nếu có điều kiện, mời quý vị về địa phương để nghe tâm tư của bà con nhân dân nơi đây. Bà con chia sẻ “Từ khi tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, trong 5 năm gần đây chúng tôi được vay với số tiền nhiều, lãi suất thấp, an toàn, không mất chi phí, thuận tiện khi làm hồ sơ vay vốn... nếu không được tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH phải đi vay ngoài lãi suất rất cao từ 3 đến 4%. Ở địa phương đã có vài hộ vay tín dụng đen, khi vay chỉ 300 triệu trong vòng 8 tháng tiền lãi và gốc lên trên 3 tỷ đồng, từ đó làm ảnh hưởng đến tư tưởng của nhân dân và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn. Nhờ có Chỉ thị 40 mà địa phương từ 1 xã trọng điểm về an ninh chính trị nay cơ bản đảm bảo TTATXH. Chỉ thị 40 của TW đã góp phần vào việc làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, người dân yên tâm lao động sản xuất gắn bó buôn làng, có cuộc sống ổn định, đời sống được nâng cao.

Phương hướng trong thời gian tới:

- Chú trọng công tác tuyên truyền Chỉ thị 40 của TW và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách, trong đó chú trọng các chính sách vay vốn của ngân hàng, đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân để biết và thực hiện.

- Mỗi người dân sau khi tiếp cận nguồn vốn, Đảng và Chính quyền phải quan tâm công tác tập huấn khoa học kỹ thuật, định hướng cho nhân dân trồng cây gì, nuôi con gì có hiệu quả, nếu không sẽ phản tác dụng, khó thu hồi vốn vì trình độ nhân dân còn thấp.

- Tiếp tục duy trì giao ban hàng tháng giữa bí thư chi bộ và tổ vay vốn để kiểm tra nắm bắt tình hình sử dụng vốn, để kịp thời chấn chỉnh.

- Chỉ đạo ủy ban nhân dân, Đoàn thể từ xã đến thôn, buôn và Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý các nợ xấu, có như vậy mới tránh tình trạng lợi dụng vốn, chiếm dụng vốn.

Một số tồn tại, khó khăn trên địa bàn:

Xã Ea Drông là xã nghèo, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 80%) dân số. Hiện nay với tình hình giá cả nông sản xuống thấp, đời sống nhân dân trên địa bàn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp là chính nên nguy cơ tái nghèo là rất cao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế nhất là nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tại Hội nghị này Đảng bộ xã Ea Drông xin đề nghị một ý kiến như sau: đến năm 2020 xã sẽ về đích Nông thôn mới, chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn sẽ tạm dừng. Mong muốn Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn các chương trình cho vay phù hợp để người dân thoát nghèo bền vững.